



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข็รใหญ่ ถนนภักดีฤทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๐๖๓๒(๑)/พิเศษ ..

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้  
สิ้นเปลืองของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข็รใหญ่ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เรียน สาธารณสุขอำเภอเข็รใหญ่

ด้วยกลุ่มงานบริหาร ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม  
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับกลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
เข็รใหญ่ และหน่วยงานในสังกัด ในการส่งเสริม มาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนการ  
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืม ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สิน  
ของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของหน่วยงาน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์  
วิธีการ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้  
หน่วยงานในสังกัดและกลุ่มงานต่างๆในหน่วยงาน ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภท  
ใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข็รใหญ่ (ตามเอกสารที่แนบ  
เรียนมาด้วยแล้ว) โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามและจักได้เผยแพร่แนวทางดังกล่าวทาง  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานและหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

(นายไทรรงค์ คงดี )




นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงนามแล้ว/อนุญาต

(นายธรรมนุญ ชามทอง )

สาธารณสุขอำเภอเข็รใหญ่

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

<p>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่</p> <p>ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>หัวข้อ : การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล : ๑. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ เรื่องการมอบหมายการดำเนินการเยี่ยมพัสดุ ๒. ประกาศแนวปฏิบัติการเยี่ยมพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ๓. บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ๔. บันทึกขออนุญาตนำแนวปฏิบัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>(ตามเอกสารแนบ)</p> <p>Link ภายนอก: <a href="http://www.chaianyaidhs.com">www.chaianyaidhs.com</a></p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายไตรรงค์ คงดี) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายธรรมนุญ ชามทอง) สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่</p>  <p>(นายไตรรงค์ คงดี) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	